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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๑๑/2566  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  2566 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖6  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๙  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            ประธาน 
๒.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ  
๓.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรรมการ 
๔.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๕.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๖.  นายเทวัญ  หุตะเสว ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๗.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ   
๘. นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๙.  นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย       ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ  
๑๐.  ผศ.ดร.ชัชชัย พวกดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ    
๑๑.  ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๒.  รศ.ดร.ปรชีา  ปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๓.  ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
๑๔.  ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
๑๖.  อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
๑๗.  ผศ.ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 
๑๘.  รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  รองอธิการบดี      เลขานุการ 
 
        * ล าดับที่ ๒, ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๓ และล าดับที่ 1๗  เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม   
Microsoft Teams 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๔.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
๖.  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ    ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
 



  - ๒ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๑๑/2566  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  2566 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ประจ างานอ านวยการและการประชุม 
๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานอ านวยการและการประชุม 
๓.  นางสาวปาจรีย์  เงินรุ่ง  ประจ างานอ านวยการและการประชุม 
๔.  นายวิทยา  ศรีนรครุตร  นิติกร 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมในการประชุมในครั้งนี้ และขออนุญาต
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายงานตัวเข้าร่วมประชุม จ านวน ๗  ท่าน และด าเนินการ ตามระเบียบ
วาระต่อไป 

๑.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย       กรรมการ   
๒. ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ   
๔.  นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕.  นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันตสิม       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร    กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. จ านวนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เขตภาคเหนือประจ าปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

วันที่ เวลา มรภ. จ านวนบัณฑิต จ านวนรายงานตัว ร้อยละ 
12 ธ.ค.66 10.30 น. เชียงใหม ่ 5,330 1,632 30.62 
13 ธ.ค. 66 10.30 น. ล าปาง 1,702 432 25.38 
13 ธ.ค. 66 14.30 น. ก าแพงเพชร 1,054 318 30.17 
14 ธ.ค. 66 10.30 น. เชียงราย 4,152 852 20.52 
15 ธ.ค.66 10.30 น. พิบูลสงคราม 4,560 1,288 28.25 
15 ธ.ค. 66 14.30 เพชรบูรณ ์ 1,565 458 29.27 
16 ธ.ค. 66 10.30 น. อุตรดิตถ ์ 2,313 492 21.27 
16 ธ.ค. 66 14.30 น. นครสวรรค ์ 2,668 858 32.16 

ยอดรวม 23,344 6,330 27.12 
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๕.๑๔  การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567) 

๕.๑๕  การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

๕.๑๖  การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

๕.๑๗  การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

๕.๑๘   การพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
CWIE (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
 

ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๔ – ๕.๑๘  เป็นการพิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ประชุมอนุญาตให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร เป็นผู้น าเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนี้ 

๕.๑๔  การพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

๕.๑๕  การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

๕.๑๖  การพิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) 

๕.๑๗  การพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567)  

๕.๑๘   การพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
CWIE (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) 
 

ความเป็นมา  
  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในข้อ 16. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
มีหลักสูตรที่ครบตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 4 
หลักสูตร และเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงขอน าเสนอหลักสูตร ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่มในระเบียบวาระนี้) 
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ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 5
หลักสูตร ตามท่ีเสนอ  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน ๕ หลักสูตร ตามเสนอ 
โดยเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2567)  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้าแรก ข้อที่ 9 การตลาดของนักศึกษา ซึ่งเป็นแผน

รับนักศึกษา ให้ระบุในข้อที่ 6 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ข้อย่อย 6.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี และการก าหนดวัตถุประสงค์ของทุกหลักสูตรให้ก าหนด ความรู้ (Knowledge) อาจใช้เป็นค าที่ใหญ่กว่า 
เช่น ความฉลาดรู้ (Literacy) ที่สอนให้นักศึกษาคิดเป็น รู้ เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และใน
หน้า 7 และหน้า 8 ให้เขียน YLO ในแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับ PLOs เพราะมีบาง PLO ที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ 
และการก าหนดรายวิชาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับรายวิชาคณิตศาสตร์ที่จะน าไปสู่การประยุกต์ หลักสูตร
อาจออกแบบระดับการประยุกต์ในแต่ละระดับไว้ เช่น ระดับปริญญาตรีสามารถท าอะไรได้ และในอนาคตอาจ
พัฒนาการประยุกต์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกตามล าดับ 

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 16 ให้ตรวจสอบการจัดกลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่ม
วิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มคณิตศาสตร์ศึกษา  และกลุ่มการเงิน การประกันภัย และการคณนา 
โดยให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาเอกบังคับและการจัดการศึกษาในแต่ละชั้นปี เพราะค าว่า ประยุกต์ มีความหมายที่
ลึกซึ้งมากกว่าการบูรณาการ 

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ให้ข้อคิดเห็นว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” 

(2) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567)  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้าแรก ข้อที่ 9 การตลาดของนักศึกษา ซึ่งเป็นแผน
รับนักศึกษา ให้น าไปไว้ในส่วนหัวข้อที่ 6 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หัวข้อแผนการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับหลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ และในหน้า 3 แก้ไขอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ในข้อ 3.3 จาก
พนักงานขายวัสดุก่อสร้าง เป็น “เจ้าของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง” หรือ “ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง” และในหน้า 10 
ตรวจสอบ PLO ให้ตอบสนองคุณลักษณะอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom's Taxonomy) ผลการเรียนรู้เฉพาะ 
(Specific) และผลการเรียนรู้ทั่วไป (Genaric) และในหน้า 20 PLO1 มีรายวิชาที่ปรากฎใน YLO ให้ตรวจสอบ
เพ่ือให้สามารถสร้างคุณลักษณะที่ก าหนดในการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาตามแผนการเรียนแต่ละชั้นปี 

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า รายวิชาที่สามารถเทียบโอนจากหลักสูตรอาชีวศึกษา 
(ปวส.) ให้นักศึกษาสามารถศึกษาและส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี และหลักสูตร ทล.บ. ยังไม่สามารถขอใบอนุญาต
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ อาจเน้นการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและท างานในสถานประกอบการในระยะเวลาที่ก าหนด สถาน
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๑๑/2566  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  2566 

ประกอบการที่มีวิศกรสามัญ ก็สามารถลงลายมือรับรองในการขอสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมพิเศษ (กว.พิเศษ) ได้ 

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากมีบางท่านที่ผลงานทางวิชาการ เป็น 
Proceedings ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาและเผยแพร่หลังวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งผลงานดังกล่าวจะไม่
สามารถน ามาพิจารณาเป็นผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์ กพอ. 2564 และให้สาขาวิชาตรวจสอบหลักสูตรก่อน
ส่งมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอการรับทราบในระบบการรับทราบความสอดคล้องของหลักสูตร CHECO ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 (3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567)  มีข้อเสนอแนะดังนี้  

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ตรวจสอบการเขียนชื่อสาขาวิชาให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน กับหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โดยสายปฏิบัติการใช้ค าว่า “เทคโนโลยี” เพราะ
สามารถลดความสับสนส าหรับนักเรียนหรือผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) กับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส. ให้นักศึกษาสามารถศึกษาและ
ส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี 

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ให้มีมติในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติหลักสูตร เป็น 
“หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)” เพ่ือให้ชื่อ
สาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และในหน้า 6 แก้ไขหรือปรับข้อความใน PLO1 ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและตรงต่อเวลา มีความภูมิใจและรักใน
อาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยปรับข้อความให้เกิดความสะท้อนจากการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา และใน
ส่วนการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละชั้นปี ให้พิจารณาความต่อเนื่องในแต่ละ PLO ตัวอย่างเช่น PLO2 ในชั้นปีที่ 1 
บรรลุ 20% ชั้นปีที่ 2 ไม่มี% ชั้นปีที่ 3 บรรลุ 75% และชั้นปีที่ 4 บรรลุครบ 100% ดังนั้นในชั้นปีที่ 2 ยังไม่เกิด
ความต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ให้ข้อเสนอแนะว่า คุณสมบัติเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีอาจารย์จ านวน 2 ท่านที่ผลงานทางวิชาการ เป็น 
Proceedings ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาและเผยแพร่หลังวันที่ 7 มกราคม 2565 ซึ่งผลงานดังกล่าวจะไม่
สามารถน ามาพิจารณาเป็นผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์ กพอ. 2564 

 (4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567)  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 1 ชื่อภาษาไทยเป็น สาขาวิชาวิศวกรรม
เทคโนโลยี และให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทย จาก Engineering Technology เป็น 
“Technology Engineering” 

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 6 ปรัชญา ให้เขียนความเชื่อของหลักสูตรเมื่อจบ
ไปแล้วบัณฑิตจะเป็นอะไร และตัดข้อความที่บรรยายหรืออธิบายศาสตร์ที่เรียนออก และในหน้า 12 ตารางแสดง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับความส าเร็จของแต่ละ PLO ในแต่ละชั้นปี ให้อธิบายการได้มาของจ านวน
เปอร์เซ็นต์ในแต่ละชั้นปี และปรับ YLO ให้สอดคล้องกับ PLO และการเขียน PLO แต่ละชั้นปี โดยใช้ข้อความค า
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ส าคัญ คือ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะต้อง “เรียนรู้” “มีความรอบรู้” ชั้นปีที่ 2 “มีประสบการณ์” “มีทักษะ” ชั้นปีที่ 3 
“มีความสามารถ” และในชั้นปีที่ 4 “มีความเชี่ยวชาญ” 

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ให้ข้อเสนอแนะว่า ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” 

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 25 และหน้า 125 เกี่ยวกับรายวิชา 5862218 
กฎหมายและความปลอดภัยในการขับขี่ ให้เพ่ิมข้อความเป็น “กฎหมายและความปลอดภัยในการขับขี่ รถยนต์” 
และปรับค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน จากการศึกษาและเข้าใจกฎหมายทางถนน เป็น “ศึกษาและเข้าใจในกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการขับข่ีรถยนต์ รวมถึงกฎระเบียบการจราจร และในบรรทัดสุดท้ายให้เปลี่ยนข้อความ ตามกฎหมาย
ทางถนน เป็น “ตามกฎหมายการขับขี่รถยนต์” และในหลักสูตรมีหลายหน้าที่มีข้อความไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบอักษรก่อนส่งหลักสูตรให้มหาวิทยาลัย เช่น ในหน้า 117 และหน้า 127 มีข้อความค าว่า “ยานยนต
ไฟฟ้า” มีข้อความสระหายไป 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก CWIE  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในหลักสูตร 
CWIE จ านวน 11 รายวิชา 35 หน่วยกิต ในหน่วยงานที่ MOU ของแต่ละสถานประกอบการ และแบ่งการจัดการ
เรียนสอนให้ครอบคลุมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในระดับรายวิชา เพราะบางรายวิชายังจัดในรูปแบบ 
WIL ซึ่งมีการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยก่อนน าทักษะไปใช้ที่สถานประกอบการ ดังนั้นควรจัด โมเดลการเรียน
สอนให้อยู่ในรูปแบบ CWIE ในระดับรายวิชาแต่ละชั้นปี และการเทียบรายวิชาของหลักสูตรกับหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สามารถเทียบและส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยรายวิชาที่น ามา
เทียบควรอยู่ในระดับเท่ากัน หากมีรายวิชาที่ระดับต่างกันจะไม่สามารถน ามาเทียบได้ เช่น รายวิชาในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีระดับความยากกว่าระดับปวส. ของหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้สาขาวิชาตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือบันทึกในระบบการรับทราบความสอดคล้องของหลักสูตร 
CHECO ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 8 ผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบการเขียนไม่
เหมือนกับหลักสูตร ทล.บ. และ วศ.บ. ทั้ง 3 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้องตรวจสอบรูปแบบการเขียนหลักสูตรให้
ตรงกับรูปแบบของมหาวิทยาลัย ก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยและสป.อว. 

ข้อเสนอแนะส าหรับทุกหลักสูตร 
 รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหน้า 2 ข้อ 1.6 ระบบการจัดการศึกษา ข้อ (3) วัน – 

เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ให้ปรับข้อความ ภาคการศึกษาดังนี้ “ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – 
ตุลาคม” “ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม” “ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม” และใน
ข้อ 2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ทุกหลักสูตรเขียนปรัชญาให้ชัดเจน และก าหนดวัตถุประสงค์
ของทุกหลักสูตรให้ครอบคลุม อาจใช้ค าที่ใหญ่กว่าค าเดิม เช่น ความรู้ (Knowledge) ใช้เป็น ความฉลาดรู้ 
(Literacy) ซึ่งสอนให้นักศึกษาคิดเป็น รู้ เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และเขียน YLO ในแต่ละชั้น
ปีให้สอดคล้องกับ PLOs และแต่ละ PLO ต้องเชื่อมโยงกับการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและจัดแผนการเรียน
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รายวิชา CLO ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละภาคเรียน และตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคผนวก ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 

ศ.ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบ
หลักสูตร รูปแบบการเขียนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก่อนน าส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ให้ข้อคิดเห็นว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องน าเสนอหลักสูตรและสาระ
ให้ชัดเจน ให้เหตุผลของการปรับปรุง บางหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเปรียบเทียบได้ดี และการระบุ
อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาควรระบุให้ตรง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจมีความเชี ยวชาญในการ
จัดท าเอกสารหลักสูตรน้อย แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของการปรับปรุงในทุกหลักสูตรในครั้งนี้คือ ปรับปรุงตาม
ความต้องการของ Stakeholders ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี 

  รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักสูตรให้
เรียบร้อย และส่งให้มหาวิทยาลัยและด าเนินการน าส่งเอกสารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
ในระบบ CHECO ต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมี
ระยะเวลาภายใน 30 วัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในปีการศึกษา 2567 ได้ 
 

๔.๒  ผลการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 ในระเบียบวาระนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาดา  กลิ่นจันทร์  เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอข้อมูล  ประกอบการ
ประชุมประกอบเพื่อทราบ  

 
ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร โดยก าหนดอ านาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์          
และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 ข้อ 6 ดังนี้ 

(1) ออกประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
(2) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับหรือระเบียบ ที่เกี่ยวกับการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ  
(3) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ  
(4) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอผลการพิจารณาการขอก าหนด     

ต าแหน่งทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยและ 

ก.พ.อ. มอบหมาย 
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ความเป็นมา  
ตามที่สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่  29  กันยายน 2566           

มีมตไิมอ่นุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  และ
อนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย และการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2566  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2566 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย  ไปแล้วนั้น   มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอรายงานการประชุม (ลับ)  
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
(ลับ)   
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ทั้ง 2 ฉบับ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่  29  กันยายน 2566  

โดยมีมติไม่อนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และอนุมัติพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ทางวิชาการในต าแหน่งงผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๑  ราย  

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2566  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2566  
โดยมอีนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 1 ราย   
  

๙.๓  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ 
       ด้วยมหาวิทยาลัย ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๖  ในวันพธุที ่20 ธันวาคม  

2566 เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ เป็นการประชุมร่วมกัน  
ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุม
สามารถเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  
 
   ปิดประชุมเวลา  19.00 น. 

 

 
       

                (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)   (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
           ผู้บันทึก และจัดท ารายงานการประชุม          เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




